

NGÀY THỨ HAI DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH NĂM 2022

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh dự diễn tập tại huyện Vũ Thư.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thông qua kế hoạch của các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh trong tác chiến phòng thủ.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị UBND tỉnh tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ.



UBND tỉnh bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.



Thực hành cứu chữa thương binh tại bệnh viện dã chiến.



Lực lượng vũ trang huyện Vũ Thư thực hành đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ mục tiêu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) và đề xuất chủ trương lãnh đạo của đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thống nhất lại các nội dung cần bổ sung và lấy ý kiến biểu quyết thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, phân công tổ chức thực hiện.

* Tại Sở Chỉ huy trong Cảnh sát biển, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy thông qua kế hoạch của các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh trong tác chiến phòng thủ. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã báo cáo các nội dung điều chỉnh trong kế hoạch, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; nội dung, các biện pháp chính thức 3 giai đoạn chuẩn bị, thực hành, sau tác chiến phòng thủ và đề xuất, kiến nghị.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Hội nghị nhằm thống nhất đánh giá âm mưu, thủ đoạn của địch và hành động tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh, hoạt động bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố. Trong quá trình diễn tập, khung diễn tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt, sát thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. Việc điều hành của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong các nội dung diễn tập bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống.

* Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh thông qua kế hoạch cho các sở, ngành bảo đảm cho tác chiến phòng thủ.

Các hội nghị diễn ra nhanh gọn, chất lượng, đúng trình tự theo diễn biến tình huống tác chiến.

* Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chủ trì lễ bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Trên cơ sở phương án diễn tập đã được phê duyệt, các ngành, địa phương liên quan đã báo cáo về nhân lực, phương tiện được huy động, các kế hoạch hậu cần, y tế, công tác chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn...

Tại lễ bàn giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát biểu giao nhiệm vụ và tặng quà động viên lực lượng được điều động

yên tâm vươn khơi bám biển thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua diễn tập nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 30 và Nghị định số 130 của Chính phủ, Thông tư số 153 của Bộ Quốc phòng về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên khu vực biển giới biển; đánh giá khả năng quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền trên địa bàn, trình độ đã tham mưu tác chiến, chỉ huy, xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ các cấp.

* Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Vũ Thư thực hành diễn tập sơ tán nhân dân, báo động phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ mục tiêu và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để chuẩn bị tốt cho nội dung diễn tập, huyện Vũ Thư đã huy động các đơn vị, LLVT và nhân dân trên địa bàn tham gia, bảo đảm vũ khí phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập. Quá trình diễn

tập, các chiến thuật được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Với sự chuẩn bị tốt, phối hợp nhuần nhuyễn trong tác chiến, các nội dung diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, qua đó khẳng định trình độ tác chiến của LLVT địa phương trong các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

* Sở Y tế triển khai bệnh viện dã chiến và thực hành cứu chữa thương binh trong tác chiến phòng thủ. Quá trình diễn tập, các đơn vị y tế đã phối hợp hiệp đồng với các lực lượng tham gia hỗ trợ, tổ chức cứu chữa thương binh nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Thông qua diễn tập đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm nhu cầu quốc phòng của ngành y tế, đồng thời bổ sung các kế hoạch bảo đảm y tế trong tác chiến phòng thủ sát với tình hình thực tế địa phương.

Cũng trong ngày 13/10 đã diễn ra các nội dung diễn tập: Hành động của Sở chỉ huy xử trí tình huống đánh địch đổ bộ đường biển (tình huống đúng với quyết tâm); Hành động của Sở chỉ huy xử trí tình huống đánh địch đổ bộ đường không (tình huống không đúng với quyết tâm).

KIẾN QUYẾT CHỐNG KHAI THÁC IUU...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn ban hành 8 thông tư hướng dẫn để thực hiện. Theo đó, về cơ sở pháp lý, các văn bản và công tác chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến các địa phương đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Ngoài thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, lãnh đạo cấp cao đã tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo cấp cao của EC về cam kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị của Việt Nam trong thực hiện IUU. Riêng công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, hiện cả nước đạt 95,27% số tàu. Cả 28 tỉnh, thành phố ven biển đã tích cực hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc siết chặt kiểm soát tàu cá ra - vào cảng, lao động trên tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trong quá trình khai thác, giám sát sản lượng hải sản trong quá trình bốc dỡ trên cảng...

Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng thực hiện chống khai thác IUU nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Khung pháp lý vẫn còn một số bất cập; việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá còn nhiều hạn chế; tỷ lệ hải sản được truy xuất nguồn gốc còn thấp; thiết bị, hạ tầng nghề cá còn hạn chế, gây khó khăn trong thực hiện các giải pháp ngăn chặn khai thác IUU...

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, một số địa phương báo cáo tình hình, kết quả chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhấn mạnh: Từ ngày 20 - 28/10/2022, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra, do đó các bộ, ngành, địa phương phải nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chống khai thác IUU; quyết tâm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đặc biệt trong công tác quản lý tàu cá. Cùng với đó, phải tổ chức các đoàn kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, những tàu không đăng ký cấp phép, chưa lắp hoặc ngắt hoạt động thiết bị giám sát hành trình. Tất cả các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời là nhiệm vụ lâu dài, vì sự phát triển bền vững của nghề biển.

TRAO NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

phát huy trí tuệ tổng hợp của tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, người lao động xây dựng Trường, Bệnh viện Trường

ngày càng phát triển, giữ vững vị trí là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế, cơ sở y tế hàng đầu của tỉnh và cả nước.

Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình "Hóa đơn may mắn"

Để khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, từ tháng 10/2022 Cục Thuế tỉnh triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn".

Theo đó, đối tượng tham gia chương trình là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) của người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Chương trình được tổ chức mỗi quý một lần; đầu quý sau Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức lựa chọn "Hóa đơn may mắn" của quý trước, bắt đầu từ hóa đơn của quý II/2022 cho đến khi có thông báo mới.



Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền chương trình "Hóa đơn may mắn" trên website của đơn vị.

Cơ cấu giải thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" mỗi quý có tổng trị giá 30 triệu đồng, gồm 21 giải: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng. Hóa đơn trúng giải được lựa chọn ngẫu nhiên từ hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế khu vực, huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế.

Chương trình áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu), không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Kết quả chương trình "Hóa đơn may mắn" của từng đợt sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh (https://thaibinh.gdt.gov.vn), trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

NGUYỄN THỜI

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 13/10

Thế giới: Đã có hơn 628,4 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 13/10, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 628,4 triệu ca, trong đó hơn 6,56 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc Covid-19 mới ở mức hơn 1.000 ca

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 13/10, cả nước ghi nhận gần 1.070 ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc Covid-19 mới ở mức hơn 1.000 ca.

Đến nay, số liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 220,5 triệu liều; số liệu tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là gần 23 triệu liều; liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 16,7 triệu liều.

Trong ngày, hơn 410 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 43 ca.

Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 93,61%

Ngày 12/10, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 13 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 12/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm được hơn 4.231.190 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 93,61%; tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 48,72%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 54,1%.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885